



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16610

หน้า: 1(ล่าง), 3, 6

Col.Inch: 157.65 Ad Value: 244,357.50 PRValue (x3): 733,072.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษนิตบูก'แม่กลอง' รับปากปลดล็อกประมง

# นายกษนิตบูก'แม่กลอง' รับปากปลดล็อกประมง

## ยื่นแก้7ข้อภายใน90วัน ชวนาทวงประกันข้าว

'เศรษฐา'ลุยสมุทรสงครามพบชาวประมง พุดคุยผลกระทบไอยูยู ด้านนายกประมงเสนอ 7 ข้อ เร่งฟื้นฟูภายใน 90 วัน (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

### นายกษนิต

#### 'เศรษฐา'พบประมงแม่กลอง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ท่าเทียบเรือสิริโพธิ์จรินทร์ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการนโยบาย, นาย

ปานปรีย์ พหิทธานุกร, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, นายวิสุทธิ ไชยณรงค์, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นางนลินี ทวีสิน เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจเรือประมงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ IUU และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประมง โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, น.ส.กาญจน์สุดา ปานะสุทธะ นายก อบจ.สมุทรสงคราม, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายมงคล สุขเจริญคณา

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตลอดจนสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชุมพร และชาวประมงในพื้นที่ให้การต้อนรับ และสะท้อนปัญหาต่างๆ ด้วย

#### เผย8ปัญหา-เสนอสิทธิ8ปี

นายมงคลเปิดเผยว่า ปัญหาของการประมงทะเลของไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยที่มียั่งยืนขาดองค์ความรู้ในการจัดการ ขาดนโยบาย คน และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการศึกษาสำรวจ และวิจัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 2.ปัญหาของชาวประมงทุกกลุ่มถูกบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมีโทษสูง ผู้บังคับใช้กฎหมายใช้อคติ, ขาดแคลนแรงงาน ต้องนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้เรือจอดขาดรายได้ ล้ม



ฟังปัญหา - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คอง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ว่าที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการประมง 22 จังหวัด เพื่อวางแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการประกาศไอยูยู หรือการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ท่าเทียบเรือสิริโพธิ์จรินทร์ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 1 กันยายน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16610

หน้า: 1(ล่าง), 3, 6

Col.Inch: 157.65 Ad Value: 244,357.50 PRValue (x3): 733,072.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษนิติกุญแจมงคล รัปปากปลดล็อกประมง

ละลายกว่า 10,000 ล้านบาทของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ขาดแคลนวัตถุดิบต้องนำเข้าปีละกว่า 1,000,000 ตัน ผู้ประกอบการรายเล็กต้องเลิกกิจการ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ 4.ปัญหาของผู้บริโภคขาดแคลนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพและปริมาณต้องนำเข้าปีละกว่า 500,000 ตัน และ 5.ปัญหาการบริหารจัดการด้านการประมงทะเล ขาดหน่วยงาน คน และองค์ความรู้เฉพาะทางในการจัดการทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้บริหารที่มีพื้นความรู้ทางการประมงน้ำจืดมาบริหารกิจการทางทะเลมานานกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การได้รับใบเหลืองจาก EU ทำให้ชาวประมงได้รับผลกระทบเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมาตลอด 8 ปี โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และทั้งที่ชาวประมงไม่ได้ตั้งใจจะทำความผิด แต่เกิดความคลาดเคลื่อนของเทคโนโลยีจากสัญญาณดาวเทียม หรือความสับสนของชื่อลูกเรือประมงหรือบางครั้งไม่ได้กระทำความผิด แต่ถูกกล่าวหา จับชาวประมงเป็นเหยื่อ เพื่อให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาโดยโทษที่ชาวประมงถูกปรับไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นการใช้กฎหมายปล้นประชาชน

## ชี้แก้ข้อขัดแย้งภายใน 90 วัน

“ชาวประมงจึงเสนอแผนงานการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการประมงทะเลไทยเพื่อความยั่งยืนเบื้องต้นภายใน 90 วัน ต้องดำเนินการ 7 ข้อ คือ จัดตั้งคณะทำงานและอนุมัติหลักการให้เยียวยาเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 2.ออก พ.ร.ก.ประมงฉบับที่ 3 พ.ศ...., 3.จัดตั้งกรมอธิการวิสามานยนิจารณายกร่าง ประมวลกฎหมายประมง พ.ศ...., จัดทะเบียนนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยไม่จำกัดสัญชาติตลอดปี ปรับปรุงการจดทะเบียนให้สะดวกและมีค่าใช้จ่ายต่ำ, ฝึกอบรมและให้คำแนะนำ (ก่อนลงเรือประมง) เจรจาประมงนอกน่านน้ำ, และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพของอาหารทะเลปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค, ส่วนภายใน 1 ปีแรก ต้องดำเนินการ 11 ข้อ คือ จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเรือคืน, จัดตั้งกรมประมงทะเล, จัดตั้งกองทุนพัฒนาการประมงวงเงิน 5,000 ล้านบาท, จัดตั้งธนาคารเพื่อการประมง, สร้างปะการังเทียมในบริเวณชายฝั่งและนอกชายฝั่ง, จัดตั้งสำนักส่งเสริมการทำประมงนอกน่านน้ำไทยและส่งเสริมไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทย, แก้กฏหมายแรงงาน, จัดระบบการประกันภัย/สุขภาพลูกเรือ, ส่งเสริมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อการส่งออกและนำเข้าสัตว์น้ำ และส่งเสริมการต่อเรือใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่า” นายมงคลกล่าว และ

ว่า ภายใน 2 ปีแรกขอให้รัฐบาลดำเนินการใน 4 ข้อ คือ เสนอร่างประมวลกฎหมายประมง พ.ศ.... และกฎหมายอื่น, จัดตั้งวิทยาลัยประมงทะเลอย่างน้อย 4 แห่งจัดทำระบบประกันภัยเรือประมง, และสนับสนุนงานวิจัยและส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดโลก เป็นต้น ขณะที่แผนงานฟื้นฟูและแก้ไขปัญหการประมง ภายใน 4 ปีแรก จะมี 4 ข้อ คือ ตั้งสำนักการศึกษา ส่ววิจัยและวิจัยสัตว์น้ำทะเล และกำหนดค่า MSY ใหม่ให้สอดคล้องกับผลการศึกษ ส่ววิจัย และวิจัย รวมทั้งการกำหนดจำนวนเรือ ขนาด เครื่องมือ และกำหนดชนิด ขนาด ฤดูกาล พื้นที่ เว้นเวลา ของสัตว์น้ำที่ต้องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จัดสร้างอุทยานใต้น้ำนอกฝั่ง, จัดสร้างสถานีประมงนอกฝั่ง, และจัดสรรอัตราค่าล้งบุคลากรและงบประมาณให้กับกรมประมงทะเล เพื่อการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืน หากทำตามแผนงานดังกล่าวแล้ว คาดว่าผลที่จะได้รับ จะทำให้ทรัพยากรได้รับการฟื้นฟูและยั่งยืน มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำมากกว่าปีละ 600,000 ตัน โดยไม่เป็น IUU Fishing, ทำให้ลดการนำเข้าปีละไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาท และเพิ่มมูลค่าการส่งออกปีละ 100,000 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทุกกลุ่ม รวมทั้งการประมงนอกน่านน้ำพลิกฟื้นกลับมาใหม่ภายใต้กติกาสากล สร้างงานใหม่ทั้งระบบกว่า 100,000 อัตรา โดยแรงงานได้รับการพัฒนา มีการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับสวัสดิการที่ดี ไม่มีปัญหาค้ำมนุษย์ ตลอดจนผู้บริโภคมีอาหารทะเลที่เพียงพอและปลอดภัยในการบริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการทุกกลุ่มมีความสุขในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต

## เศรษฐารับปากปลดล็อกให้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐาและคณะพูดคุยเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยให้คำสัญญาว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย จะมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวประมง โดยปัญหาที่จะมอบให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งอาจทำไม่ได้ในครั้งเดียวทั้งหมด แต่จะค่อยๆ แก้ปัญหาให้ดีที่สุด ขอให้มั่นใจในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ส่วนการไปหาปลานอกน่านน้ำโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มีผู้แทนการค้าเป็นกลไกเข้าไปช่วยเปิดช่องทางทำการประมงต่อไป ก่อนไปรับประทานอาหารที่ร้านเรือนาวี และเดินทางกลับ

## เรียกร้องซื้อเรือ 1,000 ลำคืนด่วน

นายมงคล มงคลศรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรศาสตร์ กล่าวว่า สมาคมสะท้อนปัญหาหลัก 4 ประเด็น คือ การซื้อเรือคืน 1,007 ลำ ที่เคยผ่านความเห็นชอบก่อนการยุบสภา และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแล้ว คงเหลือให้ กรมชุดใหม่อนุมัติ เรื่องนี้อาจให้เป็นเรื่องแรกๆ ที่เร่งดำเนินการ จะช่วยปลดปล่อยภาระของชาวประมงได้ระดับหนึ่ง การแก้กฎหมายลูกในระเบียบประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรการต่างๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำประมงอย่างยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น การแก้ไข พ.ร.ก.ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อชาวประมง ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ มองปัญหาประมงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด่วน และดำเนินการแบบฉุกเฉิน เนื่องจากปัญหาสะสมมานานและมีคนเดือดร้อนจำนวนมาก และปัญหาแรงงานในภาคประมง ได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับแรงงานนอกระบบ ทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคประมงมีค่อนข้างสูง เนื่องจากกฏระเบียบที่ซับซ้อนและขั้นตอนที่ละเอียดยุ่งยากกว่าจะออกไปทำงานได้ จึงอยากให้ปรับเปลี่ยนมีความเท่าเทียมกับแรงงานนอกระบบ

(อ่านต่อหน้า 6)

## ต่อจากหน้า 3

## นายกษนิติกุญแจมงคล

## ชาวนาร้องรัฐช่วยค่าปุ๋ย-ค่าแรง

นางอรุณ อ้วนสันเทียะ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว จะมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 2,500 ไร่ มีเกษตรกรเป็นสมาชิกอยู่ 120 ราย ได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ เฉลี่ยไร่ละ 380-400 กิโลกรัม หรือผลผลิตทั้งกลุ่มประมาณ 9,500 ตันต่อปีการผลิต แต่ขณะนี้พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดของกลุ่มกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ต้นข้าวมะลิ 105 ที่ปลูกเต็มพื้นที่กำลังเหี่ยวเฉา ถ้าภายใน 1 สัปดาห์ไม่ฝนตก คาดว่าต้นข้าวจะยืนต้นตายไปกว่าครึ่ง แม้ ต.หลุมข้าวจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ลำปราสาท ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำเชียงไกรอยู่ใกล้ๆ กับแปลงนา แต่สภาพอากาศที่ร้อนจัด ฝนทิ้งชว่นาน ทำให้ปริมาณน้ำลดต่ำลงจนไม่สามารถสูบน้ำมาช่วยภาคเกษตรได้ และต้องสงวนไว้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น เกษตรกรรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มนำร่องนาแปลงใหญ่ที่ต้องส่งผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกลับคืนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เพื่อนำไปต่อยอดช่วยเกษตรกรรายอื่น และต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ขายด้วย ถ้าข้าวตายจะต้องลงทุนเพาะปลูกใหม่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16610

หน้า: 1(ล่าง), 3, 6

Col.Inch: 157.65 Ad Value: 244,357.50 PRValue (x3): 733,072.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษนิตบุญแม่กลอง รัปปากปลดลือกประมง

แบงการะค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตอีกรอบ อยากให้ภาครัฐช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลราคาข้าว ค่าปุ๋ย และค่าแรงงานที่แพงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ รถไถ โดรน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ระดับหนึ่ง

## ทางคืน3โครงการอ้อม

“อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้และโครงการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลชุดเก่าเคยช่วยเหลือชาวนา ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการประกันรายได้ ชาวนาจะได้ส่วนต่างกรณีขายข้าวไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลตั้งราคาไว้ 2.โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ช่วยค่าบริหารจัดการ 1,000 บาท และค่าเก็บเกี่ยวอีก 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท และ 3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้เก็บไว้ในยุ้งฉาง เพื่อไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำเพราะล้นตลาด ซึ่งมีสมาชิกทำนาจำนวนมากๆ เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการที่ 3 นี้ ส่วนคนที่ไม่มีที่นาบ่อยๆ จะได้เฉพาะโครงการประกันรายได้กับโครงการช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯที่มาจากพรรคพลังประชารัฐ เคยชูนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนโยบายเติมเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกร คราวเรือนละ 30,000 บาท, นโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง และล่าสุดนโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้ชาวนาไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาทต่อราย ถ้าทำได้จะช่วยเกษตรกรรายย่อยได้รับการช่วยเหลือทั่วถึงมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตด้วย อยากให้ดูแลโครงการเติมเงินทุนช่วยเหลือปัจจัยการผลิต คราวเรือนละ 30,000 บาท อย่างใกล้ชิด เพราะถ้ารัฐบาลตั้งราคาประกันต่ำกว่าตลาด เกษตรกรจะเสียเปรียบโรงสีและพ่อค้าคนกลาง อยากให้ดูเรื่องกลไกราคารับซื้อข้าวกับราคาประกันรายได้ให้สอดคล้องกันด้วย รวมทั้งการกำหนดช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างด้วย” นางอรุณกล่าว

## ชาวนายางเรียกร้อง3ข้อ

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวนายางรายย่อย เปิดเผยว่า สถานการณ์ยางพาราทุกประเภทในเวลานี้ยิ่งเหมือนเดิมทุกอย่าง กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ส่วนแต่สร้างนโยบายที่ออกมาแล้วใช้ไม่ได้ ประกันราคา

นำเงินออกในรูปแบบต่างๆ สุดท้ายล้มเหลว หากย้อนไปตรวจสอบหลายโครงการ อาทิ การใช้ยางภายในประเทศ ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่เวลาออกมาเสี่ยงก็หนีมาใช้กัน

“วันนี้ควรเลิกกันเสียทีกับอาชีพเกษตรกรภายในประเทศ อย่าเอาการเมืองมาแทรก ต้องออกมารับความเป็นจริง ฝากรัฐบาลชุดใหม่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาง จะออกนโยบายอะไรสมควรให้เกษตรกรตัวจริงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย อย่างนำพรรคพวกหรือคนที่ไม่รู้เข้าไปเป็นบอร์ด เพราะแก้ปัญหาไม่ได้ อยากรู้จริงๆตาม ชาวสวนยางมีเรียกร้อง 3 ข้อคือ 1.การนำงบมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ควรทบทวนใหม่ เพื่อเปลี่ยนอาชีพให้เกษตรกรรายย่อย เพราะพื้นที่ปลูกยาง 5 ไร่ ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้ว แต่ควรแนะนำการใช้พื้นที่ 5 ไร่ปรับเปลี่ยนปลูกพืช หรือทำมาหากินให้อยู่ได้กับพื้นที่ โดยนำงบก่อนนั้นมาปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ 2.การแต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าในระดับใด ขอให้มิเกษตรกรชาวสวนยางตัวจริงเข้าร่วม เพราะรู้จริงในเรื่องการทำสวนยาง รัฐบาลอย่าให้การเมืองมาแทรก 3.ควรแปรรูปร่างพารออกจำหน่าย ที่ผ่านมาส่งออกยางในรูปแบบแค้นเติบโตปัญหาตามมาอย่างมากมายไม่สามารถแก้ไขได้” นายมนัสกล่าว

## กลุ่มเลี้ยงกุ้งจี้ราคาตกต่ำ

นายไพโรจน์ รัตนรัตน์ ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในฐานะสภาเกษตรกรจังหวัด นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ราคากุ้งขณะนี้ตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี เมื่อก่อนกุ้งขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม ราคา 200 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิต อาหารกุ้งกระสอบละ 700 บาท เวชภัณฑ์ทุกอย่างราคาสูงกว่าปัจจุบันมาก ขณะที่ราคากุ้งต่ำกว่าทุน ทำให้เกษตรกรขาดทุน แขนงอยู่ไม่ได้ แต่ต้องทนเลี้ยงต่อ เพราะมีหนี้สิน ล่าสุด กรมประมงวางนโยบายว่าปีนี้เกษตรกรต้องเลี้ยงกุ้งไม่น้อยกว่า 4 แสนตัน เป็นความหวังว่าจะขายกุ้งได้ แต่เมื่อเกษตรกรผลิตกุ้งได้กลับไม่มีที่ขาย โดยอ้างกุ้งเต็มพิกัดส่งออกไม่ได้ ทำให้กุ้งราคาตก ขอวิงวอนรัฐบาลว่านโยบายประกันราคากุ้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ราคา 100 ตัว/กิโลกรัม ราคา 119 บาท แต่ในความเป็นจริงราคา 95 บาท ต่ำกว่าต้นทุนมาก

“วันนี้เกษตรกรไทยไม่สามารถอยู่ได้แล้ว น้ำตาแทบกระเด็น เลี้ยงกันตามยถากรรม นโยบายรัฐบาลใช้ไม่ได้เลย เพราะรัฐบาลไม่มี

ความจริงใจจะแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้ง ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ ชาวบ้านติดตามข่าวสารของรัฐบาล ไม่ว่านักการเมืองคนใด พรรคใด ขอให้หันมาช่วยเกษตรกรอย่างจริงจัง ผมติดตามฟังการอภิปราย มี ส.ส.จะพูดเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทุกอาชีพ แต่เกิดสภากลม ผู้เลี้ยงกุ้งรูดนโยบายว่าจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือไม่ ผู้เลี้ยงกุ้งมีแต่จะล้มสลาย จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เลี้ยงกุ้งและสามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 หมื่นตัน กระทรวงพาณิชย์ดีประกันราคากุ้ง แต่ไม่เป็นธรรมเพราะให้งบทุกจังหวัดเท่ากัน โดยไม่ตรวจสอบว่ามีผู้เลี้ยงกุ้งที่ราย เมืองมาถึงผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น งบจึงไม่เพียงพอช่วยเหลือในเรื่องการประกันราคา รัฐมนตรีท่านใหม่ต้องทบทวนวิธีการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรทุกชนิด อยากบอกพวกเราแม่ ท่านช่วยเราได้บ้างไหม อย่าให้พวกเราต้องใช้พลังสุดท้ายหอบหิ้วผ่อนเข้ามาร้องเรียนกันอีก” นายไพโรจน์กล่าว

## ผู้เลี้ยงกุ้งได้โวยสภากลม

นายปรีชา สุขเกษม ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.สงขลา กล่าวว่ การที่สภากลมในอดีตที่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เกษตรกรรู้สึกผิดหวังที่นำความเดือดร้อนของเกษตรกรมาเป็นเกมการเมือง อยากฝากถึง ส.ส.ที่อาสาทำหน้าที่ แต่กลับไม่ทำหน้าที่อย่างแท้จริง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วกลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ถือเป็นความผิดของสภา อยากวิงวอนว่าอย่าเล่นเกมการเมืองจนมองข้ามความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน ต้องย้อนไปมองในช่วงเวลาที่อยากเข้าสู่อำนาจ เข้าสู่สภา ต่างมาร้องขอประชาชน แต่เมื่อได้เข้าสู่สภาแล้วกลับละเลยปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องน่าอายอย่างมาก ส.ส.พรรคก้าวไกลใช้องค์ประชุมไม่ครบในการคิดเครดิตฝ่ายรัฐบาล ขณะที่ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็บกพร่องที่ไม่เข้าร่วมประชุมทุกคนไม่ช่วยแก้ปัญหา แต่กลับเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วและต้องการความช่วยเหลือ พรรคก้าวไกลถูกมองเป็นพรรคการเมืองรุ่นใหม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ควรทำลายและอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้เกิดความสะใจ นำตำหนิ ถักคนรุ่นใหม่คิดได้แค่นี้เกษตรกรจะมีความหวังอะไร



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16610

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 135.49 Ad Value: 210,009.50 PRValue (x3): 630,028.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แบงก์ชาติปัดล้มศก.ฟื้นตัว

**แบงก์ชาติปัดล้ม**

**ศก.ฟื้นตัว**

**น.2**

# แบงก์ชาติปัดล้มศก.ฟื้นตัว



**หมายเหตุ** - นายลักกะภพ พันธุ์ยานุกูล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงตัวเลขเศรษฐกิจและการเงิน เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

**ภา**วรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนหนึ่งการบริโภคได้รับผลดีจากช่วงวันหยุดยาว ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกสินค้าปรับลดลงจากหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเกษตรเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ชะลอลง ขณะเดียวกันเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจากหมวดพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและหมวดอาหารสดปรับลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานยังฟื้นตัว สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงตามมูลค่าการส่งออกเป็นสำคัญ

โดยมีรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทย คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วที่ 0.9% โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 นักท่องเที่ยวที่ 2.49 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ 2.24 ล้านคน โดยรวมจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม-ปัจจุบัน อยู่ที่ 15.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายสัญชาติ อาทิ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียที่มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างรัสเซียและไทยมากขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวบางสัญชาติ อาทิ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และยุโรปปรับลดลงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน มีข้อสังเกตว่าตัว

รายรับจากภาคการท่องเที่ยว อาจไม่เพิ่มขึ้นเร็วเท่าจำนวนนักท่องเที่ยว ปัจจุบันสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางในระยะสั้นมีค่าใช้จ่ายต่อบุคคลต่ำกว่านักท่องเที่ยวระยะยาว ซึ่งช่วงที่ผ่านมา สัดส่วนนักท่องเที่ยวระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายรับโตช้ากว่าในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวสอดคล้องกับภาคบริการ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 1% จากเดือนก่อนอยู่ที่ติดลบ 0.6% ปรับเพิ่มขึ้นทุกหมวด โดยหมวดบริการและสินค้าไม่คงทนเป็นสำคัญ ทั้งการใช้จ่ายในหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และหมวดขนส่งผู้โดยสาร

และยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีช่วงวันหยุดยาว และมีการ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# มติชน กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2566

ปีที่: 46 ฉบับที่: 16610 หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 135.49 Ad Value: 210,009.50 PRValue (x3): 630,028.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: แบงก์ชาติปลื้มศก.ฟื้นตัว

จัดอีเวนต์ในเดือนนี้มากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรปรับตัวขึ้น

ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมทั้งความเชื่อมั่นในปัจจุบัน และความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงบ้าง หลังจากความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 14 เดือน สาเหตุมาจากความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาล ในช่วงเดือนกรกฎาคม ต้องติดตามว่าความเชื่อมั่นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้น

ด้านเครื่องจักรการลงทุนภาคเอกชนที่ซ้ดปัจจุบันซ้ดถดถูกลงแล้วเพิ่มขึ้น 1.4% จากเดือนก่อนติดลบอยู่ที่ 3.2% ตามการลงทุนในหมวดก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากทั้งยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมาณชล และพื้นที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ตามการขออนุญาตสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมปรับดีขึ้น และการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์

ขณะที่เดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนโดยรวมทรงตัว และยืนอยู่ที่ระดับ 50% เนื่องจากมีความมั่นใจที่ยังปรับดีขึ้นอยู่ โดยความเชื่อมั่นการลงทุนในแง่ของภาคการผลิตมีการปรับลดลงที่ 52.4% ขณะที่ความเชื่อมั่นในแง่ของการลงทุนภาคที่ไม่ใช่การผลิต มีความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นที่ 57.7%

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัว 3.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากรายจ่ายลงทุนขยายตัวค่อนข้างดีที่ 21.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในด้านคมนาคม ซึ่งมาจากการเบิกจ่ายของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ขณะที่รายจ่ายประจำทรงตัวติดลบที่ 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขยายตัว แต่รายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรลดลงหลังเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อนหน้า

สำหรับรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ มีการเบิกจ่ายอยู่ที่ 21,000 ล้านบาท หรือหดตัว 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากผลของฐานสูงตามการเบิกจ่ายโครงการลงทุนด้านคมนาคมในปีก่อน หากซ้ดจัดสาเหตุในเรื่องของฐานส่งผลให้ผลการใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจยังคงขยายตัวเป็นบวก มาจากการเบิกจ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ.) เป็นสำคัญ

ขณะที่ภาคการส่งออก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าติดลบอยู่ที่ 5.5% ลดลงจากเดือนก่อนที่ติดลบ 5.9% ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ซ้ดปัจจุบันซ้ดถดถูกลงแล้วในเดือนนี้ลดลง 1.8% หรือติดลบที่ 4.5% จากเดือนก่อนที่ 4.6% ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ลดลงมาจาก 1.ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปยังฮ่องกงและสหรัฐ และการส่งออกแผงวงจรในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะที่มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 2.สินค้าเกษตร การส่งออกทุเรียนไปจีนที่ลดลงตามผลผลิตที่หมดฤดูกาล ทำให้สินค้าเกษตรปรับลดลง และ 3.เคมีภัณฑ์ไปจีนและอาเซียน และการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียนในเขตภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMV) คือ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นในหลายตลาด หลังปัญหาด้านอุปทานทยอยคลี่คลาย ส่งผลให้มีการผลิตและส่งออกได้ดีขึ้น รวมทั้งหมวดเกษตรแปรรูปที่เพิ่มขึ้นตามการส่งออกอาหารกระป๋องไปสหภาพยุโรปและอาหารสัตว์ไปจีน ภาคการนำเข้าติดลบ 12% จากเดือนก่อนติดลบที่ 9.3% ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ซ้ดปัจจุบันซ้ดถดถูกลงแล้วติดลบ 8.2% ลดลงจากเดือนก่อนที่ 10.2% ตามการนำเข้าเชื้อเพลิง โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติหลังจากเร่งไปแล้วในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิง ปรับเพิ่มขึ้นตามการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ด้านภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ซ้ดปัจจุบันซ้ดถดถูกลงแล้วปรับดีขึ้นขยายตัวที่ 0.9% จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.0% ในหลายหมวด หลังจากชะลอลงในช่วงก่อน โดยเฉพาะการผลิตใน 1.หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นตามการผลิตน้ำตาล จากปริมาณของโลกเรื่องน้ำตาลยังอยู่ระดับสูง 2.หมวดยานยนต์จากการผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์

และ 3.หมวดยางและพลาสติกตามการผลิตยางล้อที่เพิ่มขึ้นหลังลดลงต่อเนื่องในช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลดลงตามรอบการส่งมอบสินค้า และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับลดลงจากเครื่องปรับอากาศ ที่เร่งไปแล้วในช่วงก่อนหน้า

ด้านตลาดแรงงานยังฟื้นตัว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ คล่องกับส่วนของการบริโภคที่ยังฟื้นตัว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่ม

ขึ้นอย่างกระจายตัวอยู่ที่ 11.75 ล้านคน จำนวนผู้ขอรับสิทธิกรณีว่างงานรวมอยู่ที่ 2.43 แสนคน แล้วจำนวนผู้ขอรับสิทธิกรณีว่างงานรายใหม่ อยู่ที่ 0.63 แสนคนต่อเดือน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.38% จากเดือนก่อนที่ 0.23% มาจากหมวดพลังงานติดลบน้อยลงที่ 3.12% จากเดือนก่อนติดลบที่ 9.1% เป็นผลจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จากการที่กลุ่มเอเปกพลัสลดกำลังการผลิตและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนหมวดอาหารสดปรับลดลงอยู่ที่ 1.37% จากเดือนก่อนที่ 3.91% จากทั้งผลของฐานสูงในปีก่อน และราคาเนื้อสุกรและผักที่ลดลง ตามผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงที่ 0.86% จากเดือนก่อนอยู่ที่ 1.32% จากผลของฐานสูงในราคาอาหารสำเร็จรูปที่อยู่สูงในปีก่อน

สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัด ในเดือนกรกฎาคมขาดดุลที่ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดือนก่อนที่เกินดุลอยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หลักๆ มาจากดุลการค้าที่เกินดุลลดลงตามมูลค่าการส่งออก ประกอบกับดุลบริการ รายได้ และเงินโอนขาดดุลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หากอยู่ในแง่ของดุลบัญชีเดินสะพัด ถ้านับตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงปัจจุบัน ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลอยู่ที่ 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนดุลการค้าชะงะเงินก็เกินดุลอยู่ที่ 0.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐ ในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ยแข็งค่าขึ้น อยู่ที่ 34.6 บาทต่อเหรียญสหรัฐ จากเดือนก่อนเคลื่อนไหวอยู่ที่ 34.92 เหรียญสหรัฐ มีทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยตัวแปรการแข็งค่าขึ้นเฉพาะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเหรียญสหรัฐ หลังจากตลาดปรับลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ คาดว่าจะอยู่ในช่วงท้ายของการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว ประกอบกับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของไทยมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายเดือน

ส่วนในเดือนสิงหาคม เงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ 35.02 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็นการปรับการอ่อนค่าสอดคล้องกับภูมิภาคมาจาก 3 ปัจจัยหลัก 1.การแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.ตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**มติชน**  
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

**Section:** First Section/-

**วันที่:** เสาร์ 2 กันยายน 2566

**ปีที่:** 46

**ฉบับที่:** 16610

**หน้า:** 1(ขวา), 2

**Col.Inch:** 135.49 **Ad Value:** 210,009.50 **PRValue (x3):** 630,028.50

**คลิป:** สีสี่

**หัวข้อข่าว:** แบงก์ชาติปessimist.ฟื้นตัว

ออกมาแย้งว่าที่คาดการณ์ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในภูมิภาคเดียวกันปรับตามค่าเงินหยวนและ 3.ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ออกมาอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ในแง่ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ภาพรวม ส่งผลให้ภาพรวมค่าเงินบาทในเดือนสิงหาคมอ่อนค่าลงเล็กน้อย และสอดคล้องกับสกุลเงินในภูมิภาค

มองไปข้างหน้าคาดว่ากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังอาศัยการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อน และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนหลักของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป สะท้อนจากจำนวนการค้นหาของนักท่องเที่ยวในเรื่องของที่พักและการหาเที่ยวบินยังมีทิศทางไปในทางที่บวก รวมถึงในส่วนของสายการบินมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ดังนั้น ในระยะต่อไปในเรื่องของการท่องเที่ยวยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ตัวเลขรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการส่งออกยังมีความเสี่ยงอยู่ หากดูดัชนีการส่งออกสินค้าด้านอุปสงค์ของต่างประเทศ ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในแง่การส่งออกและกำลังซื้อที่ชัดเจนมากนัก ซึ่งยังต้องติดตามต่อไป

ขณะเดียวกัน สำหรับผลการสำรวจของผู้ประกอบการในเดือนสิงหาคม ในภาพรวมปรับลดลงเล็กน้อยที่ 48.9% จากเดือนกรกฎาคมที่ 49.3% โดยหลักๆ มาจากการลดลงของภาพที่ใช้การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มภาคการเงินตามผลประกอบการที่อาจจะแยกลง และความเชื่อมั่นทางด้านผลประกอบการของกลุ่มที่เป็นการค้า ซึ่งมีความกังวลในเรื่องของต้นทุนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง และกำลังซื้อที่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า การสำรวจของผู้ประกอบการยังมีความเชื่อมั่นที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจจะทยอยปรับดีขึ้น

ทั้งนี้ กิจกรรมเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคมยังพึ่งพาการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ขณะที่ภาคการส่งออกสินค้ายังมีความเสี่ยง โดยระยะต่อไปต้องติดตาม คือ 1.การชะลอตัวของเศรษฐกิจผู้ค้า 2.นโยบายของรัฐบาลใหม่ และ 3.ผลกระทบของเอลนีโญต่อผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร



## สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่นจ่อซื้อยางไทย ปลื้ม การจัดการข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดยาง

🕒 2 ก.ย. 2023 📁 พืชเศรษฐกิจ, สไลด์



เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ยอมรับ



## นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท.

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. ให้การต้อนรับ สมาคมผู้ค้ายางแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (The Rubber trade Association of Japan : RTAJ) ที่มีความต้องการซื้อขาย และสนใจการจัดการข้อมูลยางไทยรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดสินค้าได้ โดย กยท. ได้นำคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 66 พร้อมเยี่ยมชมสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ที่มีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออก เป็นโอกาสในการแสดงความพร้อม สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้ลูกค้าจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าและใช้ยางรายสำคัญของโลก ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการค้าของสินค้ายางพาราไทย



เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ยอมรับ



## สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่น จ่อซื้อยางไทย

นายณกรณ์ กล่าวว่ กยท. ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลผลิต พร้อมเข้าตลาด EU ตามกฎหมาย EUDR โดย กยท. ได้ดำเนินการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 1.47 ล้านคน รวมพื้นที่แปลงสวนยางทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ และข้อมูลสถาบันเกษตรกรจำนวน 1,106 แห่ง ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 334,765 คน รวมถึงข้อมูลผู้ประกอบการด้านยาง 533 ราย เช่น ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลสวนยาง (ขนาด/ที่ตั้ง) พันธุ์ยาง และข้อมูลปริมาณผลผลิตยางเป็นต้น โดย กยท. ได้นำข้อมูลของกรมป่าไม้ และ Global Forest Watch มาช่วยในการตรวจจับผิดแปลงสวนยางที่ละเมิดเขตป่าสงวน เพื่อให้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย EUDR นอกจากนี้ กยท. ได้จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนของสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายยางผ่านตลาดกลาง กยท. ได้แก่ รหัสประจำตัวผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภท น้ำหนัก และราคาขายทุกคำสั่งซื้อ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงแหล่งที่มาของยางได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ [ตั้งค่า](#)

ยอมรับ

## สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่น จ่อซื้อยางไทย

“ด้วยความพร้อมของ กยท. ในการจัดการระบบข้อมูลรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ยาง และศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืน จะยิ่งขยายโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับยางพาราไทยในตลาดโลกได้” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ [ตั้งค่า](#)

ยอมรับ



1

1

**เรื่องเล่า ชาวเกษตร**

1 วัน · 🌐



สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่นจ่อซื้อยางไทย ปลื้ม การจัดการข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งกำเนิดยาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. ให้การต้อนรับสมาคมผู้ค้ายางแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (The Rubber trade Association of Japan : RTAJ) ที่มีความต้องการซื้อยาง และสนใจการจัดการข้อมูลยางไทยรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งกำเนิดสินค้าได้ โดย กยท. ได้นำคณะศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 66 พร้อมเยี่ยมชมสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ที่มีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออก เป็นโอกาสในการแสดงความพร้อม สร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นให้คู่ค้าจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าและใช้ยางรายสำคัญของโลก ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการค้าของสินค้ายางพาราไทย

นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลผลิต พร้อมเข้าตลาด EU ตามกฎหมาย EUDR โดย กยท. ได้ดำเนินการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 1.47 ล้านคน รวมพื้นที่แปลงสวนยางทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ และข้อมูลสถาบันเกษตรกรจำนวน 1,106 แห่ง ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวม 334,765 คน รวมถึงข้อมูลผู้ประกอบการด้านยาง 533 ราย เช่น ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลสวนยาง (ขนาด/ที่ตั้ง) พันธุ์ยาง และข้อมูลปริมาณผลผลิตยางเป็นต้น โดย กยท. ได้นำข้อมูลของกรมป่าไม้ และ Global Forest Watch มาช่วยในการตรวจจับพิกัดแปลงสวนยางที่ละเมิดเขตป่าสงวน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย EUDR นอกจากนี้ กยท. ได้จัดทำระบบข้อมูลทะเบียนของสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายผ่านตลาดกลาง กยท. ได้แก่ รหัสประจำตัวผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภท น้ำหนัก และราคาขายทุกคำสั่งซื้อ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงแหล่งที่มาของยางได้

“ด้วยความพร้อมของ กยท. ในการจัดการระบบข้อมูลรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ยาง และศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการปรับตัวโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืน จะยิ่งขยายโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับยางพาราไทยในตลาดโลกได้” นายณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

#การจัดการ #ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับ #จ่อซื้อ #ปลื้ม #ยาง #ยางพารา #ยางไทย #สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่น #แหล่งกำเนิดยาง



**Economy by Than**

1 วัน · 🌐



"ธรรมนัส" นั่งรัฐมนตรีเกษตรฯ ความหวังใหม่ของเกษตรกรไทย #เกษตรกร #สภาเกษตรกร #สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย #ยางพารา #น้ำนมดิบ

"นายฤทธิ" ประธานสภาเกษตรกรฯ นำทีมร่วมยินดี ประกาศพร้อมทำงานร่วมรัฐมนตรีเกษตรฯ ใหม่ ทันที แน่ปรับราคาน้ำนมดิบ 2.25 บาท/กก.เข้า ครม. นัดแรก "ประมง" ชงแก้กฎหมายไม่เป็นธรรม "ชาวนา" เสนอพักต้น-ดอกเบี้ยย 5 ปี ขอ บำนาญเดือนละ 3 พันบาท เครือข่าย กยท. ร้อง 4 ข้อ แก้อายุขยงตกต่ำ ยั้งยืน วันที่ (2 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่งหนึ่งเชื่อว่าเกษตรกรทั้งประเทศให้ความสนใจก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย ซึ่งองค์กรต่างๆ นั้นมีความคิดเห็นอย่างไร กับ "ครม.เศรษฐา 1"

เริ่มจาก นายฤทธิ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ผมในฐานะประธานสภาเกษตรกรฯ ซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกร องค์กร 18 ล้านครัวเรือน ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ 2 รัฐมนตรีช่วยฯ ได้แก่ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย จะต้องร่วมทำงานกับพวกท่านอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ผลิตมาแล้วไม่มีตลาดรองรับทำให้ประสบปัญหาด้านราคา และอื่นๆอีกมากมาย

"ผมคิดว่าท่านธรรมนัส เคยมีประสบการณ์เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ เกษตร มาก่อน ผมมั่นใจว่าท่านจะนำพาพี่น้องเกษตรกรไปในทางที่ดีและผมพร้อมที่จะทำงานกับท่าน หลังจากได้รับตำแหน่งแล้วที่จะขอเข้าพบในเร็วๆ นี้ แต่อย่างไรก็ดี ผมในฐานะประธานชุมนุมฯ อยากจะฝากเรื่องที่ดีค้างอยู่การปรับราคาน้ำนมดิบ 2.25 บาท/กก. ซึ่งค้างอยู่ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วและที่สอบถามทางกระทรวงเกษตรฯ แล้วเพียงแค่อธิบดีฯลงนาม เข้า ครม.ได้เลย อยากจะขอให้เข้าเป็นสัปดาห์แรกในการประชุมครม.ทันทีเลย เพราะวันนี้เกษตรกรเล็กเลี้ยงโคนมไปเป็นจำนวนมาก อยากให้ท่านช่วยผลักดันเป็นพิเศษ เร่งด่วน"

เช่นเดียวกับนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ทางเครือข่ายได้ขอให้แก่ปัญหาราคายางแบบยั่งยืน ได้แก่ 1.ส่งเสริมทำผลิตภัณฑ์ยางใหม่ในประเทศมากที่สุด

2.ตลาดซื้อขายยางส่งมอบจริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีตลาดซื้อขายส่งมอบจริง ไม่มีอยู่ในโลกนี้ราคาซื้อขายยางของไทยจะไปอิงราคาตลาด SICOM TOCOM เป็นหลัก ทั้งที่ตรงนั้นเป็นสื่อกระดาษ ไม่ใช่เป็นตลาดส่งมอบจริง ให้ผู้ใช้ทั่ว





3. อยากเห็นการใช้งบค้ำประกันขยายพาราเพิ่มการทำถนน แบริเออร์ รวมทั้ง  
กระทรวงสาธารณสุข มีการใช้หมอน ที่นอน ยางพารา ถูกบรรจุไว้ในโรง  
พยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

4.อยากเห็นศูนย์ยางล้อแห่งชาติเกิดขึ้นทั่วประเทศ ที่สามารถใช้ได้จริงก็คือ  
ศูนย์หน่วยราชการทั่วประเทศ ประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้ออย่างต่อเนื่องที่ใช้  
เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลเอาจริงเอาจัง แล้วมาซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรง  
จากสถาบันเกษตรกรก็จะช่วยสามารถรักษาราคายางแบบยั่งยืนได้

เช่นเดียวกับ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง  
ประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนตัวชื่นชมคุณธรรมนัส มีความรู้ความสามารถที่จะช่วย  
พลิกโฉมภาคเกษตรไทย มีนโยบายขับเคลื่อนมีความทันสมัย สอดคล้องกับ  
สถานการณ์โลก และการที่ได้มานั่งรัฐมนตรีว่าการฯ ทางสมาคมแฮปปี้ เพราะ  
ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ มาก่อน สมัยรัฐบาลที่แล้ว ทางสมาคมเคยได้  
ไปหารือซึ่งท่านเองก็มีนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวประมง แต่ท่าน  
ไม่ได้รับผิดชอบในการกำกับดูแล แต่คราวนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล และท่าน  
ก็ได้รับปากว่าจะแก้ไข ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะร่าง พร.ก.การ  
ประมงฯ ที่เคยผ่านสภาไปแล้ว ให้กลับนำมาพิจารณาเร่งด่วนก่อนได้ทันที คาด  
ว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน ไม่ยากอะไร

ปิดท้าย นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  
กล่าวว่า ทางสมาคมก็ขอแสดงความยินดี และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐมนตรี  
ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ในเรื่องนี้ขอเข้าพบและได้นโยบาย  
ของสมาคมไปให้พิจารณา ฝากไว้ 5 ข้อ เพื่อเป็นของขวัญแก่พี่น้องเกษตรกร  
ชาวนา ได้แก่ 1. แหล่งน้ำ 2.เมล็ดพันธุ์ข้าว 3.พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก  
3-5 ปี 4.ลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ย ยา น้ำมัน ราคาสูงให้หาวิธีช่วยเหลือเกษตรกร  
และ 5.สวัสดิการชาวนา หลังอายุ 60 ปี ขอเดือนละ 3,000 บาท เบี้ยบำนาญ  
อาชีพชาวนาให้หลังเกษียณเหมือนข้าราชการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลาน



20

ความคิดเห็น 5 รายการ แชร์ 16 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์



เกี่ยวข้องกับมากที่สุด



เขียนความคิดเห็น...





การค้า-การเกษตร

หน้าแรก > เศรษฐกิจ-ธุรกิจ > การค้า-การเกษตร

# ภาคเกษตร จี "ธรรมนัส" สางปัญหา "น้ำนม-ยาง- ประมง-ชวานา" (คลิป)

แชร์

👤 [ฐานเศรษฐกิจ](#)

🕒 02 กันยายน 2566



**“นัยฤทธิ์” ประธานสภาเกษตรกร นำทีมร่วมยื่นดี ประกาศพร้อมทำงานร่วม รัฐมนตรีเกษตรฯ ใหม่ กันก็ แนะปรับราคาน้ำมันดิบ 2.25 บาท/กก.เข้า ครม. บัดแรก “ประมง” ชงแก้กฎหมายไม่เป็นธรรม “ชาวนา” เสนอพัก ต้น-ดอกเบี้ย 5 ปี ขอบำนาญเดือนละ 3 พันบาท เครือข่าย กยท. ร้อง 4 ข้อ แก้อาชีพตกต่ำ ยั่งยืน**

วันที่ (2 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ **พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่** ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ซึ่งหนึ่งเชื่อว่าเกษตรกรทั้งประเทศให้ความสนใจก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ **ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า** เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการ**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ได้แก่ นายไชยา

พรหมมา และนายอนุชา นาคาศัย ซึ่งองค์กรต่างๆ นั้นมีความคิดเห็นอย่างไร กับ  
“กรม.เศรษฐกิจ 1”



เริ่มจาก นายชัยฤทธิ จำเล ประธาน**สภาเกษตรกรแห่งชาติ**และประธานชุมนุมสหกรณ์  
โคนมแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ผมในฐานะประธานสภาเกษตรกรฯ  
ซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกร องค์กร 18 ล้านครัวเรือน ขอแสดงความยินดีกับ **ร้อยเอก ธรรม  
นัส พรหมเผ่า** เป็นรัฐมนตรีว่าการ**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** พร้อมกับ 2 รัฐมนตรี  
ช่วยฯ ได้แก่ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย จะต้องร่วมทำงานกับพวกท่าน  
อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ผลิต  
มาแล้วไม่มีตลาด รongรับทำให้ประสบปัญหาด้านราคา และอื่นๆอีกมากมาย

“ผมคิดว่าท่าน**ธรรมนัส** เคยมีประสบการณ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ**กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์** มาก่อน ผมมั่นใจว่าท่านจะนำพาพี่น้องเกษตรกรไปในทางที่ดีและผม  
พร้อมที่จะทำงานกับท่าน หลังจากได้รับตำแหน่งแล้วที่จะขอเข้าพบในเร็วๆ นี้ แต่  
อย่างไรก็ดี ผมในฐานะประธานชุมนุมฯ อยากจะฝากเรื่องที่ดีค้างอยู่การปรับราคา



น้ำมันดิบ 2.25 บาท/กก. ซึ่งค้างอยู่ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วและที่สอบถามทางกระทรวงเกษตรฯแล้วเพียงแคร์ัฐมนตรีฯลงนาม เข้า ครม.ได้เลย อยากจะขอให้เข้าเป็นสัปดาห์แรกในการประชุมครม.ทันทีเลย เพราะวันนี้เกษตรกรเล็กเลี้ยงโคนมไปเป็นจำนวนมากอยากให้ท่านช่วยผลักดันเป็นพิเศษ เร่งด่วน”



เช่นเดียวกับนายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ทางเครือข่ายได้ขอให้แก้ปัญหาราคายางแบบยั่งยืน ได้แก่ 1.ส่งเสริมทำผลิตภัณฑ์ยางใช้ในประเทศมากที่สุด



2. ตลาดซื้อขายยางส่งมอบจริง เพราะในอดีตที่ผ่านมาตลาดซื้อขายส่งมอบจริงไม่มีอยู่ในโลกนี้ราคาซื้อขายยางของไทยจะไปอิงราคาตลาด SICOM TOCOM เป็นหลัก ทั้งที่ตรงนั้นเป็นสื่อกระดาษ ไม่ใช่เป็นตลาดส่งมอบจริง ให้ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถมาประมูลยางสามารถส่งมอบโดยตรงไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอน ก็ยากให้รัฐบาลผลักดันในเรื่องนี้

Oops, try watching this video in YouTube Kids

3. อยากเห็นการใช้บังคับการใช้ยางพาราเพิ่มการทำถนน แบริเออร์ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้หมอน ที่นอน ยางพารา ถูกบรรจุไว้ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

4.อยากเห็นศูนย์ยางล้อแห่งชาติเกิดขึ้นทั่วประเทศ ที่สามารถใช้ได้จริงก็คือ ศูนย์หน่วยราชการทั่วประเทศ ประเมินว่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้ออย่างต่อเนื่องที่ใช้ เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลเอาจริงเอาจัง แล้วมาซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงจากสถาบันเกษตรกรก็จะช่วยสามารถรักษาราคายางแบบยั่งยืนได้



เช่นเดียวกับ นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ส่วนตัวชื่นชมคุณธรรมนัส มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพลิกโฉมภาคเกษตรไทย มีนโยบายขับเคลื่อนมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และการที่ได้มานั่งรัฐมนตรีว่าการฯ ทางสมาคมแฮปปี้ เพราะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วย**เกษตรฯ** มาก่อนสมัยรัฐบาลที่แล้ว ทางสมาคมเคยได้ไปหารือซึ่งท่านเองก็มีนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวประมง แต่ท่านไม่ได้รับผิดชอบในการกำกับดูแล แต่คราวนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล และท่านก็ได้รับปากว่าจะแก้ไข ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะร่างพรก.การประมงฯ ที่เคยผ่านสภาไปแล้ว ให้กลับนำมาพิจารณาเร่งด่วนก่อนได้ทันที คาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน ไม่ยากอะไร



ปิดท้าย นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ทางสมาคมก็ขอแสดงความยินดี และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่า**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**คนใหม่ ในเร็วๆนี้จะขอเข้าพบและได้นำนโยบายของสมาคมไปให้พิจารณาฝากไว้ 5 ข้อ เพื่อเป็นของขวัญแก่พี่น้องเกษตรกรชวานา ได้แก่ 1. แหล่งน้ำ 2. เมล็ดพันธุ์ข้าว 3. พักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอก 3-5 ปี 4. ลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ย ยา น้ำมัน ราคาสูงให้หาวิธีช่วยเหลือเกษตรกร และ 5. สวัสดิการชวานา หลังอายุ 60 ปี ขอเดือนละ